

BẢN SỐ: 08.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

MẬT

GIẢI MẬT

Từ 15 giờ ngày 25/02/2025

KẾT LUẬN THANH TRA

VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI TẠI TỈNH TÂY NINH

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 16/01/2025 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Tây Ninh; ngày 06/02/2025, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh; Ban Tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen năm Ất Ty 2025 (Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/02/2025 của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh và một phần xã Suối Đá, xã Phan của huyện Dương Minh Châu, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia theo Quyết định số 100/VH-QĐ ngày 21/01/1989.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 1351/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát triển Khu di tích lịch sử Văn hóa và Danh thắng Núi Bà Đen; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học của khu rừng lịch sử văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen theo quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Việc thực hiện Quyết định thành lập, Quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo, quản lý

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (viết tắt là UBND tỉnh Tây Ninh) có Công văn số 3204/UBND-KGVX ngày 14/10/2024 về việc chấp thuận chủ trương tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen năm Ất Ty 2025 và ban hành Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen năm Ất Ty 2025 (viết tắt là Ban Tổ chức).

Ban Tổ chức ban hành Quyết định số 2442/QĐ-BTC ngày 19/12/2024 về quy chế hoạt động của Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của các

thành viên Ban Tổ chức hội xuân Núi Bà Đen; Kế hoạch số 4041/KH-BTC ngày 19/12/2024 về việc tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen năm Ất Ty 2025; Thông báo số 4042/TB-BTC ngày 19/12/2024 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen năm Ất Ty 2025; Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 03/01/2025 về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen năm Ất Ty 2025; Kế hoạch số 197/KH-BTC ngày 20/01/2025 về việc tổ chức phục vụ Lễ Khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen năm Ất Ty 2025.

2. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Ban Quản lý luôn rà soát, phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành, đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu tu bổ, chỉnh trang, sửa chữa nhỏ di tích có dấu hiệu xuống cấp, đồng thời kịp thời hướng dẫn các cơ sở tôn giáo xây dựng, tu sửa cấp thiết một số hạng mục công trình theo chủ trương được chấp thuận; phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thờ tự trái phép, hoạt động mê tín dị đoan. Bố trí đủ nhân lực trực, dọn dẹp vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan di tích luôn sạch, đẹp. Bên cạnh việc bảo vệ di tích, Ban Quản lý thường xuyên tổ chức các hoạt động, gắn với quảng bá, xúc tiến, nhằm thu hút du khách đến tham quan và tìm hiểu giá trị của di tích.

Ban Quản lý luôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện đúng quy định về hoạt động tín ngưỡng, cụ thể: Xem xét, bố trí hợp lý nơi thắp hương nhằm thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ cho di tích; Xem xét, bố trí hợp lý nơi đặt hòm công đức; khuyến khích việc thực hiện tại mỗi di tích chỉ đặt 01 hòm công đức ở vị trí thích hợp, đồng thời hướng dẫn khách tham quan và người hành lễ thực hiện không đặt tiền lễ, tiền công đức lên các ban thờ hoặc gài tiền lễ vào đồ lễ, tượng Phật cũng như các hiện vật khác làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích; Bố trí lực lượng phù hợp để kịp thời thu gom các loại hương, tiền công đức và tiền lễ mà khách tham quan, người hành lễ đã đặt tại những vị trí không thích hợp, làm ảnh hưởng môi trường, mỹ quan di tích.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý hiện đang quản lý các điểm di tích lịch sử và cơ sở tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn Khu du lịch, bao gồm: Di tích căn cứ cách mạng (Động Kim Quang, Liên Đội 7, Suối Môn), Tịnh xá Ngọc Truyền và Hệ thống các chùa Núi Bà.

Đối với Tịnh xá Ngọc Truyền và Hệ thống các chùa Núi Bà, việc tiếp nhận tiền công đức, cúng dường Tam bảo thông qua hòm công đức được Ban Trụ trì Tịnh xá Ngọc Truyền và Ban Điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà tổ chức quản lý theo quy định. Ngoài ra tại Hệ thống các chùa Núi Bà, hoạt động tiếp nhận tiền từ thiện thông qua hòm từ thiện do Hội đồng quản lý các chùa Núi Bà quản lý



theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tuy nhiên để đảm bảo quy định, Ban Quản lý thường xuyên nhắc nhở các cơ sở tôn giáo thực hiện đúng quy định trong quản lý thu chi tiền công đức, nhất là thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

3. Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/03/2017 về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống và Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý đã triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên địa bàn Khu du lịch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nhằm đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội.

Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị có liên quan tham mưu kế hoạch hoạt động Hội xuân và phân công nhiệm vụ công tác tổ chức lễ hội đảm bảo nghi thức lễ hội được tiến hành trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; niêm yết mã QR nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội; Bỏ rác vào nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường; Không lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan như xem số, xem bói, gọi hồn, cầu cơ, sấm truyền, yểm bùa, trừ tà, phù phép chữa bệnh. Lễ hội được diễn ra đảm bảo theo quy định, phát huy được tiềm năng thu hút và phát triển du lịch trên địa bàn. Các hoạt động tại các sự kiện lễ hội đã được tổ chức phong phú cả về hình thức lẫn nội dung tạo được nhiều dấu ấn, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá di sản, văn hóa đặc sắc của Khu du lịch.

4. Công tác tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội

Ban Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, như: Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, các trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và hệ thống loa phát thanh nội bộ khu du lịch, ngoài ra trước, trong và sau lễ hội có rất nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên mục giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của lễ hội. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích quảng bá về Hội xuân tại các khu vực trung tâm, các tuyến đường chính dẫn vào khu du lịch

và trên các nền tảng mạng xã hội đồng thời gửi thông cáo báo chí cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền về các hoạt động lễ hội.

Ban Quản lý thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh người tham gia lễ hội qua hệ thống loa phát thanh hoặc bảng biển tại di tích. Đến thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý, Ban Tổ chức chưa tiếp nhận nội dung phản ánh nào từ người dân tham gia lễ hội.

5. Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường

Để đảm bảo an ninh, trật tự trong khu du lịch tổ chức lễ hội, Ban Quản lý chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bảo vệ, phối hợp với Công an tỉnh, Công an thành phố Tây Ninh và các đơn vị liên quan khảo sát các khu vực thường xảy ra mất an toàn, an ninh để xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy.

Trong thời gian diễn ra Hội xuân, thường xuyên phát loa tuyên truyền, thông báo rộng rãi quy định về kinh doanh dịch vụ, tạm trú, phòng chống cháy, nổ, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các thành phần xấu để du khách biết, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống trộm, cắp, đặc biệt tăng cường công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên các tuyến đường dẫn đến khu du lịch. Phối hợp tổ chức phân luồng giao thông hợp lý. Ban Quản lý phối hợp Ban Điều hành hệ thống các chùa Núi Bà Đen phân luồng tại cổng ra vào Điện Bà đảm bảo an ninh, an toàn đối với du khách tham quan.

Đối với công tác đảm bảo cảnh quan môi trường, tổ chức trang trí cảnh quan với nhiều loại hoa kiểng, mô hình, tập trung xử lý môi trường, ngoài ra Ban Quản lý luôn tuyên truyền du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường với thông điệp: *“Không mang giỏ lễ, thực phẩm bằng khay nhựa sử dụng một lần, chai, ly nhựa sử dụng 1 lần, hộp mút xốp đựng thực phẩm, hàng mã vào Khu di tích lịch sử văn hóa và danh thắng núi Bà Đen”*. Hiện các đơn vị liên quan đã nghiên cứu và bố trí đủ thùng chứa rác được phân loại tại nguồn, gắn với bố trí nhân sự thu gom, vận chuyển, xử lý kịp thời.

6. Quy định khu vực vui chơi giải trí, khu vực tổ chức các hoạt động dịch vụ; treo, đặt bảng phổ biến nội dung, biển chỉ dẫn

Để đáp ứng nhu cầu tham quan, tín ngưỡng và vui chơi giải trí của du khách, Ban Quản lý đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cụ thể: các chương trình văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung tổ chức tại Hệ thống các chùa núi Bà, quảng trường Bà Đen, sân khấu trước nhà ga Tâm An và quảng trường Tây Bò Đà Sơn; các hoạt động tôn giáo do Ban Điều hành hệ thống các chùa Núi Bà, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây

Ninh tổ chức.

Ban Quản lý phối hợp đơn vị chủ trì lắp đặt các bảng nhắc nhở tại cabin cáp treo, nhà ga, biển báo hướng dẫn lối đi. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, bố trí đủ biển báo, biển chỉ dẫn và biển cấm, đặc biệt là những nơi có địa hình phức tạp, để đảm bảo an toàn cho du khách.

7. Trách nhiệm người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu du lịch

Để bảo vệ quyền lợi của du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ, Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị chủ trì, tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được quy định trong hợp đồng ký kết với đơn vị quản lý kinh doanh dịch vụ.

- Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; không bày bán động vật quý hiếm, các thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong kinh doanh, ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự với khách hàng; không chèo kéo, không ép khách mua hàng; giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, không gian công cộng; giữ gìn gian hàng sạch đẹp, ngăn nắp, thông thoáng.

Đồng thời phối hợp đoàn liên ngành do Sở Y tế chủ trì kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, PCCC trước, trong và sau lễ hội. Qua kiểm tra, hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đảm bảo quy định của pháp luật.

III. KẾT LUẬN

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; các nguồn lực được đầu tư cho bảo vệ, tu bổ và tôn tạo di tích đã góp phần làm cho diện mạo di tích ngày càng thay đổi, trở thành một tiềm năng trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch của địa phương. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích được thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Phần nghi lễ được tiến hành trang trọng đúng nghi thức; phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức với các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống, tạo ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, tổ chức hoạt động

lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hoá, phát triển du lịch tại địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Đẩy mạnh vai trò truyền thông của các cơ quan báo chí trong việc giới thiệu nguồn gốc, nhận diện giá trị của lễ hội, di tích; giới thiệu, định hướng những hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia lễ hội.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động lễ hội.

2. Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội

- Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo các quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Ban Quản lý, Ban Tổ chức đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm kiểm tra, giám sát, không để xảy ra những trường hợp phát sinh trong lễ hội trên địa bàn như: đốt nhiều vàng mã, ăn xin, ăn mày, khấn thuê; hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích; nâng giá hàng hóa dịch vụ và trông giữ phương tiện; tổ chức chơi các trò chơi cờ bạc trá hình; bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền đặt lễ và tiền đầu nhang; hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hiện tượng phản cảm diễn ra trong lễ hội.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch, kịch bản, phân công phân nhiệm, tổ chức lễ hội đúng kịch bản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chống ùn tắc giao thông và phòng chống cháy, nổ tại di tích. Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lắp đặt hệ thống bảng, biển hướng dẫn nhân dân và du khách về tham dự lễ hội tại các điểm vào di tích.

- Quy hoạch hàng quán dịch vụ, xây dựng văn hóa kinh doanh, ký cam kết với các hộ kinh doanh không kinh doanh hàng giả, nhái, kém chất lượng; nghiêm cấm việc đòi tiền lễ hưởng chênh lệch giá tại di tích.

- Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo các quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Không tiếp nhận công đức bằng hiện vật không nằm trong danh mục hồ sơ xếp hạng. Hướng dẫn việc đặt tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về lịch sử di tích và ý nghĩa lễ hội; đồng thời tuyên truyền với nhân dân và du khách trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

- Đề nghị Ban Quản lý có phương án trình các cấp có thẩm quyền về việc xây công trình phụ trợ tại chùa Bà nằm trong Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen theo quy định của Luật Di sản văn hóa./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh (để chỉ đạo);
- Đơn vị được thanh tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn (08).

CHÁNH THANH TRA



Mr.ameeud

Lê Thanh Liêm



